



ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๑ ๕ ๑ ๑



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๐๙๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็น เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. หมวด ๒ แผนที่ต้องจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ข้อ ๑๔ มีความเห็นว่าการกำหนดรายชื่อแผนที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ควรระบุนิยามแต่ละประเภทของแผนเพื่อให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งควรกำหนดให้มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมแผนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

๒. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีผลใช้บังคับภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๙๐ วัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำแผนตามที่กำหนดในระเบียบ จึงควรประชาสัมพันธ์หรือเตรียมการ โดยจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางคู่มือ วิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์และหน่วยงานในการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณา เพื่อมีผลให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

๓. ข้อ ๑๖ ระบุว่า การดำเนินการประกาศรายชื่อแผนตามระเบียบฯ นี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ระเบียบฯ นี้ใช้บังคับ นั้น อาจเกิดปัญหากรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการขอเสนอรายชื่อแผนเพิ่มเติมหลังจากครบกำหนด จึงควรมีการกำหนดแนวทางให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าวด้วย เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๔. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายครอบคลุมถึงการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดพันธุ์ (Species) นานาสายพันธุ์ (Genetic) ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์พึ่งพากัน ซึ่งระบบนิเวศบนโลกมีหลายรูปแบบและแตกต่างกันไป ดังนั้นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นอกจากแผนด้านทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ในแผนอื่น ๆ ควรพิจารณาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงครอบคลุมกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจส่งผลได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

๕. ปัจจุบัน ...

๕. ปัจจุบันประเทศไทยมีการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดระดับชาติของแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (National Biodiversity Strategies and Action Plans: NBSAPs) และการติดตามและประเมินระบบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนการเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ดังนั้น ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ควรให้ความสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทภารกิจระดับโลก ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลในเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุช ศิลปอาษา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com